



THÔNG TIN MỤC VỤ Rottenburg - Stuttgart

Số 76 & 77/7 * Tháng 10 & 11.2024

Bản Tin & Liên Lạc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart

THƯ MỤC VỤ

Kính chào quý Ông Bà Anh Chị Em!

Mọi lần tờ Thông Tin Mục Vụ (TTMV) hàng tháng được gửi tới quý Ông Bà Anh Chị Em thường vào cuối tháng hoặc trễ là đầu tháng kế tiếp. Nhưng tờ TTMV của tháng 10 gửi trễ tới quý Ông Bà Anh Chị Em không phải là không có lý do.

Vào thứ bảy cuối của tháng 9.2024, sau khi dâng lễ mừng Tết Trung Thu cho các cháu và ở lại mừng chung với các cháu và mọi người, cơ thể tôi có điều gì khác thường mà mọi người chung quanh nhận ra: “Sao mặt cha vàng vậy? Rồi “mặt cha như tái đi thế!”... Tôi đâm ra hoảng sợ và lo vào bệnh viện thử nghiệm máu. Kết quả xét nghiệm cho tôi biết là tôi có vấn đề với sức khỏe, ...rồi phải nằm viện non một tuần.

Cơ thể không làm được những công việc mà tôi thường làm. Nhiều việc phải gác qua một bên, vì lúc này nghỉ ngơi điều dưỡng là ưu tiên, mặc dù tôi biết trách nhiệm mình cần phải làm hằng ngày. Rồi hết cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoa sang cuộc hẹn của bác sĩ nhà... Lấy máu, thử nghiệm theo dõi, ...uống thuốc....

Trong khi đó, có một số người và một số cộng đoàn biết được tôi bị bệnh (là do tôi đến dâng lễ ở đó), nên mọi người đã cầu nguyện cho tôi và chúc tôi mau bình phục.

Nay tôi đang hồi phục từ từ (nhưng vẫn cần thời gian để sức khỏe trở lại bình thường) và ngồi suy nghĩ:

- Cũng may là bà con giáo dân nhắc nhở kịp thời, để tôi có thể đến bệnh viện ngay.
 - Cũng may lễ mừng Kim Khánh Linh Mục và Thượng Thọ của cha Stephano Bùi Thượng Lưu đã diễn ra tốt đẹp.
 - Cũng may đoàn hành hương trong tháng 8.2024 đến viếng Fatima và Nhà Mẹ La Vang diễn ra trong sự hài lòng của nhiều người tham dự.
- Nếu tôi có sự cố về sức khỏe trong những sự kiện trên thì sẽ không được vui cho nhiều người và cho tôi.

Giờ đây tôi đội ơn Thiên Chúa đã gìn giữ tôi trong những bước thăng trầm của cuộc sống và đã lèo lái mục vụ của giáo xứ chúng ta. Xin mọi người cùng tạ ơn Chúa với tôi.

Ngoài ra, tôi chân tình cảm ơn các bác sĩ cũng như y tá Đức và Việt Nam hằng quan tâm theo dõi và chữa trị. Thêm vào đó tôi cảm ơn biết bao nhiêu người đã và đang cầu nguyện cho tôi. Tôi cảm thấy có mối dây liên kết thiêng liêng do chính Chúa nối kết. Chính Chúa mới là Mục Tử đích thực của đời chúng ta.

Vui hoặc buồn chúng ta cũng tạ ơn Chúa luôn như Thánh Phaolô viết: “Anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,18). Chính lúc đó là chúng ta ca ngợi và tán dương Người, vì Người biết điều gì tốt lành cho chúng ta.

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em tiếp tục cầu nguyện cho tôi và cho công việc của giáo xứ được tiến triển tốt đẹp.

Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em ơn Chúa, sức khỏe và bình an.

Lm Quản xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

Phân ưu

✠ Bà Anna Nguyễn Thị Ôn là thân mẫu của anh Nguyễn Thời Đức (Thanh) (Tuttligen) qua đời vào đầu tháng 10 tại Dallas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 92 tuổi.

✠ Chị Maria Nguyễn Thị Thơ là em ruột của anh Nguyễn Thanh Hồng (Nga) (Reutlingen) qua đời ngày 02.10.2024 tại tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.. Hưởng dương 58 tuổi.

✠ Bà Teresa Lê Thị Huệ là thân mẫu của chị Phan Thị Nhung (Hung) (Stuttgart-Degerloch). Hưởng thọ 90 tuổi.

Giáo xứ xin chia buồn cùng anh chị Đức-Thanh, anh chị Hồng-Nga, anh chị Hung-Nhung và quý tang quyến.

Xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận các linh hồn Anna, Maria và Teresa vào Nước Trời!

Chúc mừng rửa tội

Cháu Pio Orazio Leonardo Sortino là con của anh Richard Sortino và chị Teresa Ngọc Thủy Nhi Sortino (Geb. Vu) đã nhận bí tích thanh tẩy vào ngày 06.10.2024 tại nhà thờ St. Gebhard, Reutlingen-Mittelstadt.

Xin chúc mừng cháu, cha mẹ ruột cùng bố đỡ đầu.

Chúc mừng Hội Mân Côi

Trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, có 24 thành viên chính thức Tân Hiên cho Chúa và Mẹ, trong đó giáo xứ chúng ta có 21 vị. Xin chúc mừng các Tân Hiệp Sĩ Mân Côi của Đức Mẹ và cầu chúc cho các vị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và luôn là những chiến sĩ can trường với “khí cụ” là tràng chuỗi Mân Côi luôn trong tay.

Tân Giám Mục cho giáo phận Rottenburg-Stuttgart

Vào ngày 02.10.2024 tại Roma ĐTC Phanxico đã công bố lúc 12 giờ trưa và bổ nhiệm cha **Klaus Matthias Krämer** là Giám Mục tương lai cho giáo phận Rottenburg-Stuttgart. Ngài sinh ngày 14 tháng 1 năm 1964 tại Stuttgart, là một nhà thần học Công giáo người Đức. Ngài là chủ tịch của của cơ quan Missio ở Aachen từ năm 2008 đến năm 2019 và là chủ tịch của tổ chức “Die Sternsinger” (hội truyền giáo trẻ em) từ năm 2010. Lễ thụ phong Giám Mục sẽ vào ngày 01.12.2024.

Chúng ta cùng hiệp ý cầu cho vị Tân Giám Mục trong giáo phận chúng ta.

HÀNH HƯƠNG FATIMA (tiếp theo và hết)

ĐOÀN GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Giáo phận Rottenburg Stuttgart từ 08.- 16.08.2024

Mới sáng tinh sương ngày hôm sau, 11 tháng 8, vội vã sang Trung Tâm Hành Hương, dự lễ tại Vương Cung Thánh Đường Mân Côi. Sau khi ăn sáng, giải quyết các việc linh tinh, xe buýt đưa đoàn đến đầu chặng đàng Thánh Giá ở Aljustrel, xưa là con đường ba trẻ dẫn đàn chiên đến đồng cỏ.

Dấu cũ năm xưa đã hoàn toàn biến mất, nay là con đường lát đá, nối liền 14 chặng. Khách hành hương đến càng ngày càng đông, không còn giờ để chiêm niệm. Những bước chân vội vã, đoàn nọ nối đoàn kia, chỉ có thể dừng lại dăm ba phút. Buổi chiều tham quan Bảo tàng Viện Santuário de Fátima, nằm phía bên phải quảng trường Fatima, triển lãm hơn 130 vật thể, liên quan đến lịch sử Fatima từ xưa tới thời hiện đại. Tiếp đến là buổi tĩnh tâm và Bí Tích Hòa Giải tại nguyện đường nhà Mẹ La Vang. Hai vị linh mục đều vui mừng tuyên bố, chưa bao giờ có nhiều người xưng tội như chuyến hành hương lần này. Người ta thấy, có nhiều anh chị gạt nước mắt, nhưng tâm hồn nhẹ nhàng, bước ra khỏi tòa cáo giải. Bao năm sống đạo theo sự suy nghĩ của người Đức, cho rằng mình chẳng phạm tội gì cho đáng, bây giờ mới vỡ lẽ, linh hồn mình chứa đầy tội lỗi, có lẽ nhờ vào bản gọi ý xét mình xưng tội trong Mùa Chay của ĐTC Phanxicô.

Ngày 12 tháng 8 rời Fatima, du ngoạn vùng lân cận, Santarém và Nazaré. Đồi sống tâm linh bắt đầu bằng thánh lễ tại nhà thờ thánh Stêphanô tại Santarém, nơi xảy ra phép lạ Thánh Thể năm 1247. Hiện nay, máu chảy ra từ Minh Thánh đã đông đặc được giữ trong lọ thủy tinh, đặt trên bàn thờ cao, mà đoàn ta may mắn được đến gần chiêm ngưỡng và thờ lạy. Rời Santarém, đi hướng Tây bắc đến Nazaré, vốn là làng đánh cá ven biển đẹp như tranh vẽ với những bãi biển cát rộng đầy mời gọi. Tiếc thay, nước biển rất lạnh với các ngọn sóng bạc đầu, làm chùn chân một số bạn đã mang theo áo tắm. Sau giờ ăn trưa, đến Sitio, xoải mình trên mồm đá, điểm cao nhất của Nazaré. Trên đường về, ta có dịp viếng tu viện Batalha, có mặt tiền kiểu Gothic đẹp nhất thế giới.

Mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống, là lúc tham dự chương trình hành hương quốc tế tại Trung Tâm Thánh Mẫu. Cao điểm là đêm 12 tháng 8, số người tham dự lên đến 60-80.000 người. Chỉ tiếc rằng, quảng trường quá rộng, người đi kẻ đến xôn xao, không lúc nào yên tĩnh, cho hồn lắng xuống, nghe lời Mẹ gọi.

Ngày 13 tháng 8, đại lễ mừng ngày Đức Mẹ hiện ra, số giáo dân tham dự chiếm quá nửa quảng trường, ước lượng cả 100.000 người. Sau khi lần hạt, rước kiệu là thánh lễ đại trào. Vì là ngày đặc biệt cho người di dân, lúc dâng lễ, đoàn người mang lúa miến đổ vào bồ. Từ bột lúa miến này, người ta làm bánh thánh dùng cho cả năm.

Tờ mờ sáng ngày 14 tháng 8, dự lễ tại nhà nguyện Đức Mẹ Hiện Ra, trái tim của thánh địa Fatima. 9 giờ lên đường đến Porto, thành phố lớn thứ hai

của Bồ Đào Nha, nằm bên bờ sông Duro. Từ xa lộ, qua Ponte Luis, xe chạy qua các con hẻm nhỏ, hai bên là các dãy nhà lụp xụp, mấy mảnh gạch trắng men đã bong ra từ lâu. Nhà cửa rất hẹp chỉ độ 3m bề ngang. Đường xá luôn bị tắc nghẽn, nên đến quán Bép Việt trễ hơn dự định. An vội vàng cho xong để còn kịp đến chỗ hẹn gặp chị Catarina, hướng dẫn chuyến tham quan thành phố, mà một anh trong đoàn gọi đùa là „chân không chắm đất”. Chiếc xe buýt lại bò lên, lộn xuống trên những con đường dốc, chật hẹp, ngang qua các di tích lịch sử giữa phố xá đông người, nên chỉ nghe nhiều hơn thấy. Trong tôi, chỉ còn vương lại hình ảnh một hiệu sách, khách xếp hàng dài trước cửa. Chị Catarina cho biết, đây là nơi nữ sĩ Joanne K. Rowling đã lấy cảm hứng để viết loạt tiểu thuyết Harry Potter. Cuối ngày, đoàn được bước xuống xe, qua cầu Ponte do Infante để ngắm cảnh nước non. Trước đó, bác tài đã biểu diễn màn lái xe thụt lùi, trông phát khiếp. Từ trên xe nhìn xuống, lăm lăm cứ tưởng bác ta sẽ cán hàng chân của khách bộ hành, ngồi dọc theo bờ tường. Vốn vẹn có 20 phút, chụp vài tấm hình, lại phải lục tục lên xe về lại Fatima. Ước mơ được thử rượu Porto trong hãng nằm bên kia bờ Duro đành tan theo mây khói.

Tối hôm ấy là buổi sinh hoạt duy nhất có đủ mặt Cha Stêphanô, chị Trang, sơ Thu và sơ Vân để đoàn tặng quà và cảm ơn sự chăm sóc đoàn chu đáo trong những ngày qua. Nhân cơ hội cha Stêphanô tường trình tỉ mỉ công trình nhà Mẹ La vang, từ lúc manh nha cho đến hoàn tất như ngày hôm nay và cả những dự định trong tương lai.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời được cử hành trọng thể ngày 15 tháng 8 tại Trung Tâm Thánh Mẫu, nhưng số giáo dân không đông, chỉ độ 30.000 người. Trong Thánh Lễ, chị Yên Vĩ thay đoàn đọc 1 lời nguyện giáo dân. Lúc 17 giờ một số ra quảng trường tham dự kiệu Thánh Thể. Như thông lệ của các chuyến hành hương, tối hôm ấy hai Cha làm phép vô số các ảnh tượng, chuỗi mua sắm từ mấy ngày qua. Cả tuần theo chương trình quá phong phú, cố bắt kịp những bước chân hối hả, không còn thời gian cho những giây phút lắng đọng để cầu nguyện. Đêm nay, trước khi từ giã Fatima, tôi tìm đến dưới chân Đức Mẹ La Vang, gởi lên Mẹ những ước nguyện ấp ủ từ lâu. Mẹ đứng trên cao nhìn xuống, dù mặc áo gùi, Mẹ Việt trong y phục cổ truyền hay Mẹ Fatima trong y phục người Âu châu, Mẹ vẫn là một, người hiền mẫu không bỏ đàn con đang lưu lạc giữa trần gian.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Sáng ngày 16 tháng 8, đoàn hành hương phải từ giã Fatima về lại Đức. Trong Thánh Lễ hai cha chúc lành cho các

đôi vợ chồng, đặc biệt cho các đôi mừng hôn phối chẵn, 40, 45 và 50 năm. Trước Thánh lễ, Cha Stêphanô trình bày chủ ý, đem văn hóa Việt Nam vào ngôi nhà nguyện La Vang.

Phút chia tay ai chẳng bùi ngùi, đi không nỡ, dứt không đành. Hi vọng những ngày giữ đạo sốt sắng sẽ tiếp tục trong đời sống chúng mình. Ước gì lời kinh, tiếng hát sẽ vang mãi, làm muối men cho đức tin ngày càng vững mạnh. Chia tay rồi ai có nhớ !

Bạch Phượng

Họp Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Trong thời gian qua có sự cố, nên cuộc họp được dời vào ngày **19.10.2024**. Từ 9g30 cho Ban Chấp Hành và từ 14g30 cho các ban ngành của Hội Xuân và Ban Trung Thu.

Địa điểm: St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen.

Tĩnh Tâm Gia Đình 2024

Chủ đề: Gia Đình Sống Năm Thánh

Theo Gương Thánh Gia Thất

và gia đình của Thánh Têrêsa Hải Đòng Giêsu

Mục đích: Chuẩn bị cho các gia đình sống Năm Thánh

Thời gian: từ 17g00 thứ sáu 15.11 đến trưa Chúa nhật 17.11.2024

Địa điểm: Trung tâm hành hương Marienfried

Marienfriedstr. 62, 89284 Pfaffenhofen an der Roth

Lệ phí cho cuối tuần: 165 € -195 €/ người (tùy theo loại phòng)

Ghi danh nơi cha Giuse Công Hạnh. Mail: vp@gxvn-rs.de

(WhatsApp hay viber): 0151 1233 8381

Ghi danh có giá trị khi chuyển 165 € / người để giữ chỗ.

Về: Katholische Kirchenpflege Reutlingen

IBAN: DE13 6405 0000 0000 0013 22

BIC: SOLADES1REU

Bank: Kreissparkasse Reutlingen

Verwendungszweck: Vietnamesische Gemeinde – Exerziten 2024 và tên người tham dự

Xin báo tin khi chuyển tiền.

Đồng hành: Lm G.B. Nguyễn Ngọc Thế SJ & Lm Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD

Họp Ultreya của phong trào Cursillo ngày 23.11.2024

Nhân dịp lễ Chúa Kitô Vua mừng Bỏ Mạng của phong trào Cursillo, buổi họp mặt Ultreya sẽ được tổ chức từ 9g30 ngày 23.11.2024 tại giáo xứ St. Peter und Paul: Johannes-Eisenlohr-Straße, 72760 Reutlingen.

Hôm nay các Tân Cursillistas sẽ được đón chào chính thức trong phong trào Liên Nhóm Đức Herzlich willkommen!

Ngày họp mặt tĩnh tâm giới trẻ 14.12.2024

Với cha Tuấn Anh Lê

Chủ đề: „Offene Gesprächsrunde“

Địa điểm: St. Andreas, Nürnberger Straße 184, 72760 Reutlingen

Thời điểm: Thứ bảy, ngày 18.11.2023 Từ 10giờ00 đến chiều tối

Chương trình: Gặp gỡ, hàn huyên, ăn uống, chơi vui, tham dự Thánh Lễ, gặp riêng linh mục nói chuyện, xưng tội, lắng đọng tâm hồn, định hướng. Xin mời các Bạn Trẻ cùng các em Thanh Thiếu Niên đến tham dự buổi tĩnh tâm .

Ban tổ chức: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Rottenburg-Stuttgart

Mọi chi tiết và liên lạc: Pater Hạnh: vp@gxvn-rs.de; Tel. 07121-742851;

Trường hợp khẩn: 0151-1233 8381 hoặc

Anh Nguyễn Hữu-Chức: cd.nguyen@gmx.de; Tel. 0152-11742268.

Tĩnh tâm trong ngày Vọng lễ Giáng Sinh 24.12.2024

Năm nay có cha tiến sĩ Giuse Maria Cao Gia An SJ về giảng từ 14:00 - 17:30 g trước khi dâng lễ Vọng Giáng Sinh lúc 18:00 giờ tại nhà thờ Dreifaltigkeit, Stuttgart. (Xin xem thêm trong PDF)

Hành hương trong Năm Thánh 2025

Hành hương Steyl, Hòa Lan

kính Thánh tổ Arnold Janssen, Đấng sáng lập dòng Ngôi Lờ

Thời gian từ 01.-04.05.2025

Năm tới kỷ niệm 150 năm thành lập dòng Ngôi Lờ phát xuất từ Steyl bên Hòa Lan, Giáo xứ tổ chức hành hương kính viếng Ngài và công trình của Ngài. Ngài đã lập 3 dòng tu: Dòng Ngôi Lờ SVD (Các cha Truyền Giáo), Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh SSpS (các Sơ truyền giáo) và Dòng chiêm niệm Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Hằng Châu Thánh Thể (SSpSAP)

Phương tiện: Đi bằng xe buýt.

Lệ phí: Còn đang dự tính và sẽ được thông báo sau.

Chương trình: Chuyến hành hương sẽ ghé thăm Đức Mẹ Banneux bên Bỉ, một ngày du ngoạn thăm vườn bông nổi tiếng của Hòa Lan, Một ngày trọn vẹn tham quan và tìm hiểu cha Thánh Arnold Jansen với công trình của ngài. Ngày trở về sẽ ghé thăm nhà thờ Köln nổi tiếng kiến trúc tại Âu châu, và thăm Đại chủng viện Ngôi Lời tại St. Augustin.

Ai muốn tham dự, xin nhanh chóng ghi danh, vì số chỗ có giới hạn.

Mọi chi tiết và liên lạc: Pater Hạnh: vp@gxvn-rs.de; Tel. 07121-742851;

Trường hợp khẩn: WhatsApp: 0151-1233 8381

Hành hương Roma

Roma là Giáo Đô của các tín hữu Công Giáo. Trong Năm Thánh các Cửa Thánh của 4 Đền Thờ (ĐT) lớn tại Roma được mở ra: ĐT Thánh Phêrô, ĐT Thánh Gioan Laterano, ĐT Đức Bà Cả và ĐT Thánh Phaolô ngoại thành. Cửa Thánh là biểu tượng của Chúa Kitô (Ga 10,7). Những người hành hương đi qua Cửa Thánh có thể nhận được Ôn Toàn Xá trong các điều kiện thông thường.

Thời gian sẽ từ 04.-11.08.2025

Lệ phí: Khoảng chừng **850 €** tùy theo vật giá có thể leo thang trong thời gian tới. Trong đó bao gồm Halbpension (nghỉ đêm, ăn sáng, ăn tối), xe Bus đón đưa đến những địa điểm kính viếng và tham quan một số ngày)

- **Vé máy bay tự mua** (để đơn giản việc tổ chức và linh hoạt (giờ giấc, phi trường) cũng như rẻ hơn khi mua theo cá nhân thay vì mua theo nhóm)

Lưu ý: Nên dùng Kreditkarten (Visa hoặc Master) để thanh toán tiền vé máy bay vì hầu hết các Kreditkarten đã có luôn Reise- hoặc Rücktrittsversicherung)

- Số chỗ có giới hạn, nên ai muốn tham dự chuyến hành hương này, xin ghi danh càng sớm càng tốt và đóng tiền cọc là **350 €**.

- **Ghi danh:** qua cha xứ: vp@gxvn-rs.de ĐT: 07121-742851

Mọi chi tiết sẽ được thông báo trước khi người tham dự mua vé bay.

Ghi danh có giá trị sau khi đã chuyển tiền cọc là 350 €.

Hành hương đặc biệt

Trong thời gian qua hành hương Đất Thánh tại Do Thái đã bị gián đoạn, vì chiến tranh. Thay vào đó trong Năm Thánh 2025 giáo xứ sẽ tổ chức chuyến hành hương kính viếng các Cộng Đoàn/Giáo Hội Tiên Khởi của Kitô giáo & Nhà Đức Mẹ ở Êphêô, Nicea (325) - Hiện nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi này diễn ra công đồng cách đây 1700 năm. Trong công đồng Nicea,

Kính Tin Kính (dài) đã được hình thành từ nơi đây. Được biết qua thông tin báo chí ĐGH Phanxico sẽ đến kính viếng nơi đây vào năm tới.

Thời gian dự định hành hương khoảng cuối tháng 8..2025

- **Ghi danh:** qua cha xứ: vp@gxvn-rs.de ĐT: 07121-742851

Mọi chi tiết sẽ được thông báo sau.

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Xin Chúa cho Giáo hội tiếp tục duy trì lối sống hiệp hành, với tinh thần đồng trách nhiệm, thúc đẩy việc tham gia, hiệp thông và chia sẻ sứ mệnh giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Tháng Mân Côi

Trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, sẽ lần hạt 50, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se.

Những ai lần hạt chung (trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (*Enchiridion Indulgentiarum*, năm 1999, concessio 17).

01 T7 THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính. *Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.*

02 T4 Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se.
Các Thiên thần hộ thủ, lễ nhớ.
Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

03 T5 Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.
G 19,21-27; Lc 10,1-12.

04 T6 Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Thánh Phanxicô thành Assisi, lễ nhớ.

05 T7 Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. *G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24.*

06 + CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.

Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

St 2,18-24; Hr 2,9-11; Mc 10,2-16 (hoặc Mc 10,2-12).

13 + CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.

Gl 3,22-29; Lc 11,27-28

18 T6 THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính.

2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.

20 + CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.

Chúa Nhật Truyền Giáo. *Is 53,10-11; Hr 4,14-16; Mc 10,35-45*

27 + CHÚA NHẬT XXX THUỜNG NIÊN.

Gr 31,7-9; Hr 5,1-6; Mc 10,46-52.

28 T2 THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

31 T5 Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng.

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho các bậc làm cha mẹ mà có con cái mới qua đời

Chúng ta cầu xin Chúa, để các bậc làm cha mẹ, đang đau khổ vì có con cái mới qua đời, tìm được nơi cộng đoàn sự nâng đỡ và nhận được ơn bình an từ Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi.

01 T6 CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng và buộc.

Kh 7, 2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

Từ hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ linh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (*Enchiridion Indulgentiarum* năm 1999, concessio 33).

02 T7. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Các Bài đọc gợi ý:

Lễ Nhất: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Lễ Nhì: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.

Lễ Ba: 2Mc 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.

03 + CHÚA NHẬT XXXI THUỜNG NIÊN.

Dnl 6,2-6; Hr 7,23-28; Mc 12,28b-34.

09 T7. CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATÊRANÔ, lễ kính.

Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.

10 + CHÚA NHẬT XXXII THUỜNG NIÊN.

IV 17,10-16; Hr 9,24-28; Mc 12,38-44 (hoặc Mc 12,41-44).

16 T7. Lễ Đức Mẹ 3Ga 5-8; Lc 18,1-8.

17+ CHÚA NHẬT XXXIII THUỜNG NIÊN.

Dn 12,1-3; Hr 10,11-14.18; Mc 13,24-32.

21 T5 Đức Trinh nữ Maria dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

22 T6 Thánh Cécilia, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.

23 T7. Lễ Đức Mẹ *Kh 11,4-12; Lc 20,27-40.*

24 + **CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.**

CHÚA GIÊ-SU KITÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng.

Dn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.

25 T2. **THÁNH AN-RÊ ĐỪNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO, lễ trọng.** *2Mc 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).*

30 T7 **THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.**

Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Lời Chúa trong tháng

**"Chúa Giêsu hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù
đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được" (Mc 10,51)**

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN

06.10 (CN) **CD Thánh Giuse Hiền**, 14g00 BT hòa giải, 15g00 Thánh Lễ có tuyên hứa của các thành viên Hội Mân Côi (*Hl. Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart*). Hôm nay các tân hội viên sẽ được đeo khăn.

12.10 (TB) **Lễ giáo xứ kính Các Thánh Tử Đạo VN**, 14g30 BT hòa giải; 15g00: Rước kiệu và Thánh Lễ. (*Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, 89518 Heidenheim*)

13.10 (CN) **CD giáo xứ Đức Zur Dreifaltigkeit mừng kỷ niệm 70 năm xây dựng và thành lập giáo xứ. 10g00 Thánh lễ.** Xin **cộng đoàn Thánh Giuse Hiền** cùng tham dự và hiệp thông với giáo xứ Đức, nơi chúng ta thường dâng lễ. Sau Thánh lễ có mừng chung tại hội trường. (*Hl. Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart*)

CD Thánh Tôma Thiện, 14g30 Giải tội, 15g00 Thánh lễ (*St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen*)

19.10 (TB) **Họp BCH và các ban ngành** lúc 10g00 (*St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen*)

20.-22.10 **Họp Tuyên Úy.** Xin cộng đoàn cầu nguyện để buổi họp mục vụ của các cha Tuyên Úy trên nước Đức mang lại kết quả tốt đẹp.

- 01.11 (TS) CD Bác Ái**, 10g00 BT hòa giải, 10g30 Lễ (*St. Stephanus, Carl Zeiss Straße 3, 73614 Schorndorf-Weiler*)
CD Thánh Tôma Thiện, 14g30 Giải tội, 15g00 Thánh lễ giỗ 3 năm cho anh Đôminicô Trịnh Đỗ Minh Tâm (*St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen*)
- 02.11 (TB) CD Thánh Phaolô Hạnh**, 15g00 BT hòa giải, 15g20: nguyện kinh; 15g30 Thánh Lễ (*St. Peter und Paul, Bahnhofstraße 2, 78549 Spaichingen*)
- 09.11 (TB) CD Thánh Phêrô** 14g30 BT hòa giải, 15g00 Lễ (*St. Michael, Langenburger Str. 12, 74635 Kupferzell*)
- 10.11 (CN) CD Thánh Giuse Hiền**, 14g00 BT hòa giải, 15g00 Thánh Lễ giỗ 1 năm cho ông Đôminicô Đỗ Văn Yên (*Hl. Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart*)
- 15.-17.11 (CT) Tĩnh tâm gia đình:** Gia đình chuẩn bị sống Năm Thánh từ 17g00 ngày ngày thứ sáu đến 13g00 trưa ngày Chúa nhật tại trung tâm hành hương Marienfried. Ai muốn tham dự xin ghi danh gấp!
- 23.11 (TB) Phong trào Cursillo họp mặt và đón chào các tân Cursillistas từ 9g30 tại St. Peter und Paul** (*Johannes-Eisenlohr-Straße 3, 72760 Reutlingen*)
CD Thánh Tôma Thiện, 14g30 Giải tội, 15g00 Thánh lễ tại St. Peter und Paul
- 24.11 (CN) CD Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh**, 14g30 BT hòa giải; 15g00 Thánh Lễ (*Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, 89518 Heidenheim*)
- 30.11 (TB) CD Thánh Phaolô Hạnh**, 15g00 BT hòa giải, 15g20 Nguyện kinh; 15g30 Th. Lễ (*Maria Königin, Bergstr. 63; 78532 Tuttlingen*)
- 01.12 (CN) CD Thánh Giuse Hiền**, 14g00 BT hòa giải, 15g00 TL có rửa tội trẻ em (*Hl. Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart*).

☼ **Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 12.2024:**

(Nếu không có gì thay đổi vào phút cuối): 08.12: Winterbach 14.12: Reutlingen (SHGT); 21.12: Ravensburg; 22.12: Heidenheim; 24.12: Stuttgart; 25.12: Reutlingen; 28.12: Künzelsau; 29.12: Winterbach.

☼ **Văn Phòng Mục Vụ CGVN Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart:**

Nürnberger Strasse 184, 72760 Reutlingen. Trang giáo xứ: www.gxvn-rs.de

* Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD; **Email:** vp@gxvn-rs.de
 ĐT: 07121-742851; Trường hợp khẩn: 0151-1233 8381

Thông Tin Mục Vụ lần tới sẽ vào tháng 12.2024